

กวาดล้าง'ซิมผี'มีเบอร์เยอะ พิสูจน์บริสุทธิ์ใจ-ต้องสงสัย



พลัน นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รว.คลัง แอบเปรยเป็นหนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบจากมิจาซีพ “แก๊งคอลเซ็นเตอร์” ที่มาทั้งสายเรียกเข้า และผ่านทางข้อความ นำมาสู่เสียงสั่งการ เช็กบิล “ซิมม้า-บัญชีม้า-เว็บพนัน” เด็ดขาด

มาตรการที่ถูกพูดถึงและจับตามากสุดจากนั้นคือ ประกาศของ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เกี่ยวกับการให้ผู้ประกอบการหมายเลขโทรศัพท์ หรือซิมการ์ด ตั้งแต่ 5 เลขหมายขึ้นไป ต้อง “ลงทะเบียน” แจ้งการครอบครองกับผู้ให้บริการ

เหตุผลหลักของมาตรการนี้ เพราะเชื่อว่ามิจาซีพจำนวนมาก ถูกนำไปใช้ก่ออาชญากรรมออนไลน์หลากหลายรูปแบบ หรือที่เรียกว่า “ซิมผี” ลักษณะเป็นซิมการ์ดที่มีการลงทะเบียนพร้อมใช้งาน

จากข้อมูลปัจจุบันมีผู้ครอบครองเลขหมายซิมการ์ด กว่า 64.8 ล้านคน จำนวนกว่า 94.6 ล้านเลขหมาย ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่ครอบครองคนละ 1-5 เลขหมาย มีประมาณ 64.5 ล้านคน จำนวน 85.1 ล้านเลขหมาย

ขณะที่การครอบครองเกิน 5 เลขหมายขึ้นไป มี 293,812 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ดังนี้

- ครอบครอง 6-100 เลขหมาย มี 286,148 คน ซิมการ์ด 3.3 ล้านเลขหมาย

- ครอบครอง 101 เลขหมายขึ้นไป มี 7,664 คน ซิมการ์ด 6.1 ล้านเลขหมาย

ที่ผ่านมา กสทช. มีประกาศเรื่องจดทะเบียนซิมการ์ดไม่เกิน 5 เลขหมาย หากมีเลขหมายที่ 6 ต้องไปยืนยันตัวตนกับผู้ให้บริการ ขณะที่ร่างประกาศใหม่จะเป็นการยืนยันตัวตนที่ครอบคลุมซิมการ์ดจำนวนมาก ตั้งแต่ 6 เลขหมายขึ้นไป เป้าหมายเพื่อให้รู้ตัวตนผู้ครอบครอง ใครเป็นผู้ใช้ หากไม่ดำเนินการยืนยันตัวตน ผลคือจะถูกระงับสัญญาณ และส่งคืนเลขหมายให้ กสทช.

ขณะเดียวกัน จะมีการประสานผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์สำรวจ “เลขหมายต้องสงสัย” เป็น “เลขหมาย” ที่โทรศัพท์ที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์อื่น ๆ แบบไม่จำกัดจำนวน มาก ๆ เพื่อส่งข้อมูลให้ศูนย์วิเคราะห์ตรวจสอบ กรณีพบเป็นเลขหมายที่ใช้ในการกระทำความผิด หรือไม่สามรถยืนยันตัวตนได้ จะถูกส่งให้ระงับการใช้เช่นกัน

เห็นชัดเจนมากขึ้นกับภาพ “ซิมผี” ว่ามีไม่น้อยในตลาดออนไลน์และตลาดมืด ยกตัวอย่างปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) สนธิกำลังร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) กวาดล้างซิมผีได้จำนวนมากนับหมื่นเลขหมาย

ลักษณะพฤติกรรมมีการโพสต์ขายซิมการ์ดในกลุ่มลับ โดยซิมเหล่านี้อ้างว่ารับซื้อในราคา 35 บาท ก่อนนำมาขายต่อในกลุ่มลับราคา 43 บาท ได้ส่วนต่าง 8 บาท แม้รู้ว่าเป็นการกระทำความผิดกฎหมายแต่กลับยอมเสี่ยงเพราะกำไรดี

อย่างไรก็ตาม ซิมผีเหล่านี้หากเป็นซิมที่ลงทะเบียนพร้อมใช้จะมีราคาขายเพิ่มเป็น 150 บาท

เบื้องต้น จากการสอบถามหนึ่งในผู้ต้องหาพบว่าเป็นพนักงานบริษัทค้าส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือแห่งหนึ่ง ทำให้เห็นช่องว่างการลงทะเบียนซิมการ์ดที่สามารถใช้เลขหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ตคนต่างด้าวเพื่อลงทะเบียนได้ จึงสับช่องลงทะเบียนซิมผีไปจำนวนมาก

เรื่องนี้ถ้าฟัง "สุจริตชน" คงไม่ต้องตกใจ เพราะกฎหมายไม่ได้จำกัดจำนวนการครอบครอง แต่ต้องการให้ผู้ครอบครองมาก "เกินปกติ" ทั่วไป ลงทะเบียนให้ชัด เพราะในทางกลับกัน หากครอบครองโดยไม่บริสุทธิ์ใจ และไม่มาแสดงตน นั่นก็คง "ต้องสงสัย" ว่าเป็นเลขหมายเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดที่เป็น "เป้าหมาย" ต้องกวาดล้าง.

ทีมข่าวอาชญากรรม รายงาน